



ปีที่ 45 ฉบับที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เส้นทางสู่ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เตรียมสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้า ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตอบสนองและรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. ได้สมบูรณ์ทุกมิติ

รศ.วิมล คำศรี อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เตรียมการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกตำแหน่งทุกคนเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้า ประการแรก คือ สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามมาตรฐานและสมรรถนะในแต่ละตำแหน่ง สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการปฏิบัติงานให้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยทุกมิติ เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ เปลี่ยนสังกัดเพื่อการพัฒนางาน และความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ส่วนการเตรียมการของมหาวิทยาลัยนั้นจะสำรวจตำแหน่งที่ว่างอยู่เดิม ซึ่งมีดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้าสำนักงาน คณบดี หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน

นอกจากนี้ จะดำเนินการเปิดตำแหน่งใหม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการยกฐานะ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย คือ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันอุษาคเนย์ คณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะนิติศาสตร์ ทำการศึกษาและจัดทำระบบและกลไก การสรรหาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ในการยกฐานะหน่วยงาน กรอบอัตราค่าจ้างและตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง และการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ และดำเนินการประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ได้รับรู้ เข้าใจ และเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ในเดือนสิงหาคม นี้

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 7/2557 เมื่อพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.1	รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557	มติ : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557
4.3.1	แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มติ : เห็นชอบแต่งตั้งให้ ดร.วิชิต สุขทร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4.3.2	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มติ : เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นายดำรงค์พันธ์ ใจห้าววิระพงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 2. ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการ 3. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศ ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการ 4. ผศ.ดร.อภิสิทธิ์พร สถิตย์ภาคีกุล ผู้แทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ 5. ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน ผู้แทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ 6. นางสุภาวดี หนูเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ 7. นายอุดมศักดิ์ เดโชชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกบุคคลภายในหน่วยงานอีก 5 คน โดยให้มหาวิทยาลัยไปปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.3.3	เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	มติ : เห็นชอบแต่งตั้ง นายประเวศ ศิริศักดิ์วัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ต่อจากหน้า 2)

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
4.3.4	เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	มติ : เห็นชอบแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ สว่างวรชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4.5.1	ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2556	มติ : ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แต่ศาสตราจารย์เกิตติมศักดิ์ ดร.พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี
4.5.2	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)	มติ : อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครแล้วทุนส่งเสริมการศึกษามุตรสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษามุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ประเภทของทุนมีดังนี้ ทุนส่งเสริมการศึกษามุตรสมาชิกระดับก่อนประถมศึกษา ทุนละ 800 บาท ทุนส่งเสริมการศึกษามุตรสมาชิกระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท ทุนส่งเสริมการศึกษามุตรสมาชิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,500 บาท ทุนส่งเสริมการศึกษามุตรสมาชิกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ทุนละ 2,000 บาท ทุนส่งเสริมการศึกษามุตรสมาชิกระดับปริญญาตรี / ปวส. ทุนละ 2,500 บาท หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร คือ สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตร หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา หรือ สำเนาค่าธรรมเนียมการศึกษา

สมาชิกขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ทุกวันทำการ



ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

ใกล้ถึงเดือนกันยายนฤดูกาลของการเกษียณอายุราชการ ปีนี้มีคณาจารย์เกษียณอายุราชการทั้งหมด 4 ท่าน คือ รศ.ดร.ไมตรี จันทรา ผศ.ดร.สุวิมล เต็นสุนทร ทั้งสองท่านสังกัดคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.วิจิต สุวรรณโนภาส และ ผศ.ดร. เอมอร สิทธิรักษ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำเกษียณอายุราชการทั้งหมด 4 ท่านเช่นกัน คือคุณเสถียร โพธิ์ทิพย์ คุณบุญลือ ปรีชาชาญ คุณประเสริฐ ชูแก้ว และคุณเสถียร สุขพันธ์

ทันทีที่เปิดรับสมัครมีสมาชิกไปใช้สิทธิ์กันคึกคัก สำหรับการรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 มีสมาชิก ทุนมีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี สมาชิกที่มีบุตรอยู่ในช่วงดังกล่าว ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมนี้ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ทุกวันทำการ ส่วนหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร มีดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตร หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา หรือ สำเนาค่าธรรมเนียมการศึกษา

เลื่อนการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระพุทธรูปศิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ สิหิงค์วิหาร เดิมกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม นี้ เลื่อนไปจัดในเดือนสิงหาคม ที่จะถึงนี้แทน ส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยการหลีกเลี่ยง / ลดใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา 13.30 – 16.30 น. และ 18.30 – 22.30 น. ปิดทันทีเมื่อไม่ใช้งาน ใช้ไฟแสงสว่างเท่าที่จำเป็น ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน และตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 27 องศาเซลเซียส “วิกฤตพลังงาน จะผ่านไปด้วยดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน”

ผศ.ดร.วิรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล และอาจารย์จूरีย์ จงจิตร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ยุพิน จงจิตร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้ผลบุญที่ได้กระทำร่วมกันในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาล

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “ในวันที่คุณไม่มีความสุข ขออย่ามัวคิดจะหาความสุขมาให้ตัวเองได้อย่างไร แต่จงแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่น การแบ่งปันความสุขออกไปนั่นแหละ จะทำให้คุณได้รับความสุขกลับมา อย่างแน่นอน” สวัสดิ์ดีคะ